

**ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

.....

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดทำและพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏดังนี้

ในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้กำหนดโครงการ ไว้ในแผนดำเนินงาน ๒๕๖๔ ทั้งสิ้น ๔๙๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๗,๒๙๙,๗๐๐ บาท จากการติดตามและ ประเมินผลโครงการ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สรุปได้ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ ๗.๕๓ ของโครงการในแผนพัฒนา
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๓,๙๐๐ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๖.๓๔ ของงบประมาณในแผนพัฒนา

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวน โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมี จำกัด ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
๒. การประสานงานกันทั้งในระหว่างชุมชน กับชุมชน และชุมชนกับท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดทำแผนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบฯ
๓. การนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามลำดับที่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญไว้

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ นั้น สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ ประชาชนส่วนใหญ่ได้ ในส่วนของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระเบียบปฏิบัติ ในขณะที่จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ มีมาก และงบประมาณสูง

แนวทางแก้ไข

๑. จัดประชาคมหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา และบรรจุโครงการที่ผ่าน การประชาคมลงในแต่ละปีของแผนพัฒนา ให้เหมาะสมกับจำนวนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนโครงการที่ จะต้องบรรจุลงในแผนพัฒนา ที่มีห้วงระยะเวลาในปีแรก ซึ่งเป็นปีที่จะต้องนำไปปฏิบัติก่อนตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของปีนั้น ๆ หรือของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นผู้ช่วยดำเนินการแทน
๒. สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้นำชุมชน พนักงาน และประชาชน โดยการจัดให้มีการ กระทบกิจกรรมร่วมกัน เพื่อรับรู้ปัญหา ความต้องการ และการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันชี้แจงให้ทราบถึง ความสำคัญของการจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการประชาคมเพื่อเสนอ โครงการและจัดเรียงลำดับ ควรต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อประเมินผลในเชิงคุณภาพแล้ว ถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แต่ ถ้าในเชิงปริมาณแล้ว ผลการประเมินไม่บรรลุผลเท่าที่ควร

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการแต่ละ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการติดตามฯ ขอแสดงความเห็นว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนั้น คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้อง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแนวทางการพัฒนา/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน สามารถ ดำเนินการได้ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงรายรับขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และในการจัดทำโครงการให้มีการจัดลำดับ ความสำคัญ ความเร่งด่วนต้องนำไปปฏิบัติก่อน โครงการที่มี ความสำคัญรองลงมา ให้บรรจุลงในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งสามารถนำมาทบทวนและปรับปรุงตามสภาพการณ์ได้ทุก ปี เพื่อให้จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ ได้ใกล้เคียงกับโครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการ จริง ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใสและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ท้องถิ่น

(ลงชื่อ)



(นายจันทา เพชรประโคน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

.....

ตามที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดทำและพิจารณาการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดปรากฏดังนี้

ในแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ได้กำหนดโครงการไว้ในแผนดำเนินงาน ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๕๒๒ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๙,๓๑๔,๔๗๕ บาท จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง สรุปได้ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งสิ้น ๑๕๘ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๖ ของโครงการในแผนพัฒนา
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ใช้งบประมาณในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น ๓๖,๙๙๑,๘๙๕ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ ของงบประมาณในแผนพัฒนา

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนมีจำนวนมาก ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
๒. การประสานงานกันทั้งในระหว่างชุมชน กับชุมชน และชุมชนกับท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดทำแผนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบฯ
๓. การนำโครงการที่บรรจุไว้ในแผนไปปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามลำดับที่ได้จัดเรียงลำดับความสำคัญไว้

ตามที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ นั้น สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ได้ ในส่วนของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ระเบียบปฏิบัติ ในขณะที่จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ มีมาก และงบประมาณสูง

แนวทางแก้ไข

๑. จัดประชาคมหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญของปัญหา และบรรจุโครงการที่ผ่านการประชาคมลงในแต่ละปีของแผนพัฒนา ให้เหมาะสมกับจำนวนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนโครงการที่จะต้องบรรจุลงในแผนพัฒนา ที่มีห้วงระยะเวลาในปีแรก ซึ่งเป็นปีที่จะต้องนำไปปฏิบัติก่อนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีนั้น ๆ หรือของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นผู้ช่วยดำเนินการแทน
๒. สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจที่ระหว่างผู้นำชุมชน พนักงาน และประชาชน โดยการจัดให้มีการกระทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อรับรู้ปัญหา ความต้องการ และการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันชี้แจงให้ทราบถึงความสำคัญของการจัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของการประชาคมเพื่อเสนอโครงการและจัดเรียงลำดับ ควรต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของประชาชน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

เนื่องจากการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อประเมินผลในเชิงคุณภาพแล้ว ถือว่าสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ แต่ ถ้าในเชิงปริมาณแล้ว ผลการประเมินไม่บรรลุผลเท่าที่ควร

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการแต่ละ ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี คณะกรรมการติดตามฯ ขอแสดงความเห็นว่า ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำโรงนั้น คณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้อง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกแผนพัฒนา/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึงรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และใน การจัดทำโครงการให้มีการจัดลำดับ ความสำคัญ ความเร่งด่วนต้องนำไปปฏิบัติก่อน โครงการที่มีความสำคัญ ร่องลงมา ให้บรรลุลงในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งสามารถนำมาทบทวนและปรับปรุงตามสภาพการณ์ได้ทุกปี เพื่อให้ จำนวนโครงการ/งบประมาณ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ ได้ใกล้เคียงกับโครงการ/งบประมาณ ที่จะดำเนินการจริง ซึ่งจะ ส่งผลให้บรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

(นายจันทา เพชรประโคน)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ